



การปลุกสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธ การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๑. นายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้ (นายสมชาติ เดชดอน) ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้ ประกาศเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งก่อน/ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย

หลังจากนั้น ได้ถ่ายทอดเพื่อเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy โดยประกาศแจ้งเวียนให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) บอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศและแบนเนอร์ No Gift Policy ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน



ประกาศเทศบาลตำบลนครบุรีใต้
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

ในการนี้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลนครบุรีใต้ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสมชาติ เตชค่อม)
นายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้

khonburetai.go.th/หน้าแรก

เทศบาลตำบลนครบุรีใต้ อ.นครบุรี จ.นครราชสีมา

หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) บุคลากร ข่าวสารเทศบาล แผนพัฒนา รายงาน ข้อมูลบริการประชาชน ติดต่อเทศบาล

ค้นหา

No!! GIFT POLICY

เทศบาลตำบลนครบุรีใต้ “งดให้ งดรับ”

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน อย่างโปร่งใส

เทศบาลตำบลนครบุรีใต้ อ.นครบุรี จ.นครราชสีมา

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนครบุรีใต้ ตำบลนครบุรีใต้ อำเภอนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลนครบุรีใต้ อ.นครบุรี จ.นครราชสีมา

หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) บุคลากร ข่าวสารเทศบาล แผนพัฒนา รายงาน ข้อมูลบริการประชาชน ติดต่อเทศบาล

ค้นหา

ขอเชิญสแกน QR-Cede เพื่อตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและภายใน

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนครบุรีใต้)

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ประชาชนทั่วไปและผู้รับบริการ)

ITA

ต่อต้านคอร์รัปชัน ACT NOW ควบคู่ไปกับการ

2566

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลนครบุรีใต้ ตำบลนครบุรีใต้

นายกเทศมนตรี

๒. จัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและมอบนโยบาย “No Gift Policy” และดำเนินการจัดเวทีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ สั่งการให้งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จัดการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและมอบนโยบาย “No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป็นการมอบนโยบายโดย นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานทุกคน แสดงเจตนาารมณ์ ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งก่อน/ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ อีกทั้งยังได้ดำเนินการจัดเวทีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ โดยมีบุคลากรจากทุกฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรมให้ บุคลากรของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ เกิดทัศนคติที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลครบุรีใต้ รับทราบแนวทาง DOs & Don'ts พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย และเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรการของเทศบาล ตำบลครบุรีใต้ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕



